

สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชยันนาทเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>ให้บทวนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ใน ๕ ด้าน คือ</p> <p>๑.๑ ด้านศูนย์สั่งการ EOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (ให้ติดตามวิธีการประเมินความพร้อมของ EOC ในสัปดาห์หน้า)</p> <p>๑.๒ ด้านระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง สอบสวนและควบคุมโรค โดย SRRT และชุมชน</p> <p>๑.๓ ด้านระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วย</p> <p>๑.๔ ด้านระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>๑.๕ ด้านการสื่อสารความเสี่ยง</p>	<p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.)</p> <p>กรมควบคุมโรค</p> <p>กรมการแพทย์ / สธฉ.</p> <p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ สธฉ.</p> <p>สำนักสารนิเทศ/กรมควบคุมโรค</p>
๒.	<p>ให้เร่งรัดจัดห้องแยกโรค และห้องแยกสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Designated Receiving Area – DRA) ในโรงพยาบาลศูนย์แม่ข่ายระดับเขต จำนวน ๑๕ แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน ๕ แห่ง (รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตน์ราชธานี สถาบันโรคทรูวอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>- สัปดาห์ที่ ๒ เดือนตุลาคม จัดเตรียมคู่มือ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีผลการตรวจประเมินการเตรียมพร้อมห้อง DRA โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>- ภายในเดือนตุลาคม จัดประชุม (ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฯ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานชั้นสูงทางห้องปฏิบัติการ และพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)) เพื่อซักซ้อม และตรวจสอบระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้ง hardware software people ware ได้แก่ ระบบการคัดกรองผู้ป่วย ระบบการพยาบาล ระบบควบคุมการติดเชื้อ และการกำจัดขยะติดเชื้อ อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ระบบส่งต่อและรถพยาบาล รวมถึง สถานที่ และเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงจัดห้อง DRA แล้วเสร็จ/ จัดการฝึกซ้อมฯ</p>	<p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p> <p>เขต ๑ -รพศ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่/รพศ. เชียงรายประชาชนนคราห์ จ.เชียงราย</p> <p>เขต ๒ -รพศ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก</p> <p>เขต ๓ -รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์</p> <p>เขต ๔ -รพศ. สระบุรี</p> <p>เขต ๕ - รพศ.ราชบุรี</p> <p>เขต ๖ - รพศ. พระปกเกล้า จ.จันทบุรี / รพศ. ชลบุรี</p> <p>เขต ๗ - รพศ. ขอนแก่น</p> <p>เขต ๘ - รพศ. อุตรธานี</p> <p>เขต ๙ -รพศ. มหาราชนครราชสีมา</p> <p>เขต ๑๐ - รพศ. สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี</p> <p>เขต ๑๑ -รพศ. วชิระภูเก็ต / รพศ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>เขต ๑๒ - รพศ. ทาดใหญ่</p>
๓.	<p>การซ้อมแผนบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีแผนจัดการฝึกซ้อมใน ๕ จังหวัด คือ</p> <p>๓.๑ จังหวัดอุตรธานี – เดือนพฤศจิกายน</p> <p>๓.๒ จังหวัดเชียงใหม่ – เดือนธันวาคม</p> <p>๓.๓ จังหวัดชลบุรี – เดือนมกราคม</p> <p>๓.๔ จังหวัดสมุทรปราการ – เดือนมกราคม</p> <p>๓.๕ จังหวัดภูเก็ต – เดือนกุมภาพันธ์</p>	<p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p> <p>ประสาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อปรับกำหนดการฝึกซ้อมให้สามารถดำเนินการได้ทัน ภายในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๔.	การดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้เสี่ยงภัย และติดตามระเบียบค่าตอบแทนพิเศษเฉพาะผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอีโบล่า และการจัดทำประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงาน	กรมควบคุมโรค - อยู่ในระหว่างประสานระเบียบ วิธีการเบิกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน - การประกันชีวิต
๕.	การอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในระดับพื้นที่ ซึ่งดำเนินการแล้วในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการปรับแผนการอบรมโดยใช้ทีมอบรม จำนวน ๓ ทีม และจัดอบรมให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ภายในระยะเวลา ๓ สัปดาห์ โดยพิจารณาบูรณาการร่วมกับกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นทีมเดียว	กรมการแพทย์
๖.	ให้มีดำเนินการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีชาวแอฟริกันพักอาศัยอยู่ ให้ดีที่สุด	กรมควบคุมโรค
๗.	ให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับประเทศ และพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) เป็นพื้นที่ระบาดเพิ่มเติม	กรมควบคุมโรค ศูนย์ปฏิบัติการฯ (War Room)
๘.	ให้มีการกระตุ้นเตือนโรงพยาบาลเอกชนให้มีระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง และมีการดำเนินการดูแลรักษาพยาบาล ส่งต่อผู้ป่วย และการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสม	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๙.	ให้พิจารณาดำเนินงานด้านวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ โดยการจัดทำเอกสารคู่มือ มาตรฐาน สื่อการสอน สำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ	กรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๑๐.	ให้คณะทำงานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขประเทศไทย ไปประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า หรือประเทศใกล้เคียงในแอฟริกาตะวันตก พิจารณาการระดมความพร้อมในการจัดเตรียมทีมช่วยเหลือจากประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจในระดับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

นายสุทัศน์ กองขุนทด ผู้สรุปข้อสั่งการ
นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้ตรวจข้อสั่งการ

วิระ ๕๕
พ.ศ. ๕๕

(นายวิระ เพ็งจันทร์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข